
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 13   วนัพุธที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 



 @  ข่าวจากนายกวนัท่ี  25-26  ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 น.  สโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี   จัดอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น มีโรงเรียน  20  
โรงเรียนครูระดบัประถมจ านวน  40  ท่าน  ท่ีหอ้งประชุมโรงแรมคนัทรี เลคววิ   

 

วาระที ่ 3  ข่าวจากนายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที ่ 26   ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    นยล.สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 
                   ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 
 
                   @ วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธท่ี  19  ตุลาคม  2559  โดยการน า
ของ นย.นพ.จรูญพงศ ์ บรมธนรัตน์  ภายใตอ้รรถพจน์  “โรตารีเก้ือกลูเพื่อน
มนุษย”์  ยนิดีตอ้นรับและขอแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสรในวนัน้ี  แอนน์เสมา  
อ านวยวฒันกุล น ามะม่วงมา 1 ตะกร้าใหญ่ ,  แอนน์สมใจ   ศรีศกัดา , อาจารย์
ปุณนดา วงษพ์นัธ์   ครูสอนภาษาองักฤษโรงเรียนศุภลกัษณ์  ,  คุณกิติพนัธ์ุ  
สุวรรณพาณิชน์   ผูจ้ดัการธนาคารอิสลาม  ,  อาจารยอ์ดุลย ์  พลายจัน่  จาก
สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ ,  อาจารยส์มชาย  จนัทร์มณี  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
วดัอู่ยา , อาจารยส์งวน เทียนแสงสวา่ง ขา้ราชการบ านาญ ขอบคุณครับ 
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 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  บรรยายโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวทิยาเขต 
   สุพรรณบุรี  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต    
วาระท่ี 5  รับสมาชิกใหม่ 
วาระท่ี 6  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 

บรรยากาศการประชุมประจ าสัปดาห์ 



ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมือง ฯ จงัหวดัสุพรรณบุรี   โดยวิทยากรหลักในคร้ังน้ี
อาจารยปุ์ณนดา  วงษพ์นัธ์  จากโรงเรียนศุภลกัษณ์  เชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมใน
การอบรมและร่วมพิธีเปิด  @  ขอขอบคุณ  คุณประภสัสร   ผลวงษ ์  และรทร.
แสงชยั  อ านวยวฒันกุล  ท่ีช่วยส่งนกัเรียนเขา้อบรม  Ryla  ท่ีโรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลยั  จงัหวดันครปฐม @ วนัน้ีปกติจะจดัเป็นวนัครอบครัวโรตารี เน่ืองจาก
เป็นเป็นช่วงสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จึงเปล่ียนเป็นการ
ประชุมปกติ และทางนายกชัญธร   พวงสมบติั  นายกสโมสรโรตารีวงัจนัทร์  
พิษณุโลก  ไดง้ดการพาสมาชิกมาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีในวนัน้ี และทาง
สโมสรโรตารีวงัจนัทร์ไดง้ดกิจกรรมเดิน  วิ่ง มหากุศล  ซ่ึงจะจดัในวนัอาทิตยท่ี์   
20  พฤศจิกายน  2559  ดงันั้นโปรแกรมท่ีไปร่วมกิจกรรมท่ีพิษณุโลกก็ตอ้งงด
เช่นเดียวกนัครับ  @ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 14  ตุลาคม 2559  อน.เซียมเดช  สิงหาอาจ ได้
นดัสมาชิกหลายท่านมาปรึกษาเก่ียวกบัการเตรียมงานเร่ืองการจดัประชุม  Pre-
Pets  ซ่ึงสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเป็นเจา้ภาพ จดัในวนัท่ี 18 ธันวาคม 2559 
รายละเอียดท่าน อน.เซียมเดช  สิงหาอาจ จะไดแ้จง้ให้สมาชิกทราบต่อไป  @
สมาคมชาวสุพรรณจดังานคืนสู่เหยา้ชาวสุพรรณวนัองัคารท่ี 25 ตุลาคม 2559 
เรียนเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรม เวลา  10.00 น. ณ สมาคมชาวสุพรรณ  @ วนั
อาทิตยท่ี์ 23 ตุลาคม 2559 เป็นวนัปิยมหาราช สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีจะไปวาง
พวงมาลา  เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี  เรียนเชิญสมาชิกร่วม
กิจกรรมขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี  ร่วมพิธีถวายพวงมาลา  เน่ืองในวนัปิย
มหาราช ณ ศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2559 

เช่นลูกคา้อยากไดบ้า้น ธนาคารก็จะไปซ้ือบา้นให ้บวก ก าไรแลว้ก็ไปขายลูกคา้  
ระบบเงินฝากก็จะใชก้ารร่วมลงทุน  ใชร้ะบบปันผลตอบแทนเป็นขอ้ตกลงวา่ผู ้
ร่วมลุงทุนกบัธนาคารจะไดเ้ป็นผลตอบแทนกนัไป อนัน้ีขอเรียนไวใ้นเบ้ืองตน้
ครับว่า  ส าหรับธนาคารอิสลามในจงัหวดัสุพรรณบุรี ผมมารับต าแหน่งเป็น
ผูจ้ดัการตั้งแต่ ปี 2556 อยูต่รงขา้มตลาดเทศบาล 4 หนา้โรงแรมคุม้สุพรรณ ขอ
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านไปใช้บริการของธนาคาร ฯ  ธนาคารอิสลามมีความ
ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหบ้ริการและขอบคุณครับ 

 

 

ทรงเป็นกษตัริย ์ ผูเ้ป็นท่ีรัก  เทิดทูน 
ทรงเป็นศูนยร์วมใจ  ของคนไทยทั้งชาติ 

70 ปี พระองคท์รงครองแผน่ดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุข  แห่งมหาชนชาวสยาม โดยแท ้

พระมหากษตัริย ์ ผูป้ระเสริฐยิง่ ของปวงชนชาวไทย 
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 

นอ้มศิระกราน  กราบแทบพระยคุลบาท 
ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้อนัหาท่ีสุดมิได ้

------------------------------------ 
ขา้พระพุทธเจา้ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
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อน.เซียมเดช   สิงหาอาจ  แจ้งข่าว 

บรรยายพเิศษ โดยคุณกติิพนัธ์ุ  สุวรรณ พาณชิน์  ผจก.ธนาคารอสิลาม   
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@   สโมสรโรตารีจะมีการเปล่ียนนายกท่ีบริหารสโมสรปีละคร้ัง สลบัเปล่ียน
หมุนเวยีนกนัไป  ดงันั้นท่านท่ีไดรั้บเลือกเป็นนายกฯ จะตอ้งไดรั้บการอบรมก่อน
จึงสามารถบริหารสโมสรได้  ซ่ึงทางภาค 3330 ได้จดัให้มีการอบรมมนายกรับ
เลือก  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการอบรมเตรียมนายกรับเลือกและจะ
มีอบรมใหญ่อีกคร้ังทั้งประเทศมารวมกนัเรียกว่าอบรม  Multi  Pets  เป็นการ
ประชุมใหญ่ประจ าปี ส าหรับการอบรมเตรียมนายก Pre-Pets จะอบรม 4 คร้ัง  ใน
ปีน้ีคือคร้ังท่ี 1  อบรมทางภาคใตท่ี้จงัหวดัสงขลา ,  คร้ังท่ี 2 จดัอบรมจงัหวดักระบ่ี
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559  , คร้ังท่ี  3  ท่ีจงัหวดัราชบุรี ,  คร้ังท่ี 4  ในวนัท่ี 18 
ธันวาคม 2559 ได้มอบหมายให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเป็นเจา้ภาพในการจดั
อบรม   ผมขอขอบคุณนายก.นพ.จรูญพงศ ์บรมธนรัตน์ ท่ีมอบความไวว้างใจให้
ผมเป็นประธานในการจดัคร้ังน้ี เราคิดว่าผูท่ี้จะมาร่วมงานจ านวน 25 สโมสรไม่
นอ้ยกวา่นั้น   จะมีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 60 ท่านคือนายกรับเลือก   

เลือก , เลขาฯ,  ผูช่้วยผูว้่าการภาค , เจา้หน้าท่ีต่าง ฯ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ผมขอเรียนเชิญ
สมาชิกทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ , คณะท างานในฝ่ายต่าง ๆ โดยในวนัศุกร์
ผมไดเ้ชิญประชุมท่ีรีสอร์ทของผมไดข้อ้สรุปในการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจดั
งาน ซ่ึงสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเคยเป็นสโมสรแนวหน้าเม่ือ 5 ปีท่ีแล้ว  เ ป็น
สโมสรท่ีมีสมาชิกเป็นอนัดบั  2  ของภาค มีสมาชิกท่ีมีคุณภาพเป็นถึงอดีตผูว้า่การ
ภาคแลว้ 2 ท่าน   เป็นคณะกรรมการของภาคทุกปี   ดงันั้นจึงเรียนเชิญสมาชิกทุก
ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงจากท่ีไดจ้ดัรายช่ือไวเ้ป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทุก
ท่านเป็นผูท่ี้มีคุณภาพในดา้นต่าง ๆ  ขอบคุณครับ 

 

 

 

@   ผมขอขอบคุณ นายก.นพ.คุณหมอจรูญพงศ์  บรมธนรัตน์  ท่ีให้โอกาสผม
ได้มาในวนัน้ีครับ ส าหรับธนาคารอิสลามได้ตั้ งมาประมาณ 13 ปีแล้ว    ท่ีตั้ ง
ธนาคารก็เพราะมีชาวมุสลิมในประเทศไทยและตั้งถูกตอ้งตามหลกัศาสนา  โดย
ธนาคารอิสลามไม่ได้บริหารอยู่ในระบบดอกเบ้ียเพราะคนมุสลิมคิดว่าระบบ
ดอกเบ้ียเป็นบาปได้เรียกร้องให้รัฐบาลในสมยันั้น ตั้งธนาคารข้ึนมาตอนแรกก็
ตั้งข้ึนมาเป็นธนาคารเล็ก ๆ  อยูใ่นภาคใตแ้ละมีสาขาในกรุงเทพ มหานคร   ต่อมา
รัฐบาลได้ควบรวมกับธนาคารกรุงไทยอิสลามข้ึนมา   มีธนาคารออมสินเข้า
มาร่วมทุนปัจจุบนัแบงค์อิสลามเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ  มีรัฐบาลถือหุ้นอยู่ มี
กระทรวงการคลงัถือหุ้นอยู ่49 %  ธนาคารออมสินถือหุ้น 30% ธนาคารกรุงไทย 
10% และท่ีเหลือก็จะเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ยครับ  ธนาคารอิสลามนั้นให้บริการกบั
ทุกชาติศาสนา ไม่เฉพาะเจาะจงแค่ศาสนาอิสลามเท่านั้น  ในระบบของแบงค์
อิสลามต่างจากแบงคพ์าณิชยอ่ื์น ๆ อยา่งไร  คือเวลาท่ีลูกคา้มาขอสินเช่ือ  สัญญา
จะแตกต่างเพราะศาสนาอิสลามจะยดึหลกัการซ้ือ - ขาย 

 


